



ปีที่ 64 ฉบับที่ 22116 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 หน้า 16



แกะกล่องสินค้าสหกรณ์

## ทุเรียนอบกรอบ

### กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง

ฉบับวันนี้ ขอพาท่านผู้อ่าน บุคสวนทุเรียนเมืองจันทบุรี แม้ฤดูนี้จะไม่ใช่อุดทุเรียนก็ตาม แต่จะพาไปรู้จักกับ **ผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ** ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง สิ่งกีดสหกรณ์การเกษตรเมืองชล จำกัด

**ทุเรียน** ถือเป็นราชาแห่งผลไม้ ที่ใครๆ ก็ชื่นชอบอยากรับประทาน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายพันธุ์แล้วแต่จะชอบ ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ก้านยาว พันธุ์ชะนี โดยเฉพาะทุเรียนจันทบุรี ขึ้นชื่อเรื่องความหวานหอมอร่อย เป็นผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัด

**จังหวัดจันทบุรี** แม้จะสามารถผลิตทุเรียนสดได้คุณภาพดี แต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวปรากฏว่ามีผลผลิตออกมามากพร้อมๆ กันในจำนวนที่มากเกินไปทำให้ราคาตกต่ำ ประกอบกับผลผลิตเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวราคาจะตกต่ำแต่ชาวสวนก็ไม่สามารถทิ้งไว้เพื่อรอราคาที่ดีขึ้นได้ เนื่องจากผลไม้จะสุกขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยิ่งเก็บไว้อิ่งมีแต่จะเสียหายจึงได้มีการคิดค้นนำผลผลิตมาแปรรูป เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ และยืดอายุการจัดจำหน่ายของผลผลิตในท้องถิ่น ซึ่งได้ความอร่อยจากทุเรียนไปอีกแบบ

เช่นเดียวกับ **กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง** ได้ทดลองทอดทุเรียนพันธุ์หมอนทองสีเป็นรายแรกในประเทศไทย และได้เผยแพร่ให้ผู้สนใจไปประกอบอาชีพทอดทุเรียนอย่างแพร่หลาย มีรายได้และมีงานทำกันในชุมชน และต่อมามีการพัฒนามาเป็นพันธุ์หมอนทอง



โดยขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการคัดทุเรียนพันธุ์หมอนทองลูกใหญ่ๆ ความแก่ 80% ขึ้นไป ล้างน้ำให้สะอาด ปอกเปลือกผ่าเนื้อใส่ผ้าเม็ดยก สไลด์เนื้อทุเรียนเป็นชิ้นบางๆ ทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดเมื่อเนื้อทุเรียนเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักไว้จากนั้นนำไปแช่น้ำมันคัตแยกเกรด ก่อนอบใส่น้ำมันและเพิ่มความกรอบเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน และไม่เหม็นหืน

**กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง** ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ทั้งงบประมาณ และความรู้จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสหกรณ์ (สมส.) มาตรฐาน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP 5 ดาว

หากผู้อ่านท่านใดสนใจ **ชิมผลผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ** เพื่อลองรสชาติที่แปลกใหม่ นอกจากการทานทุเรียนสดๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ **กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านตรอกนอง เลขที่ 13 หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอชล จังหวัดจันทบุรี 22110** หรือโทร. 0-3938- 6020, 08-1219-1899